



เยาวชนดีเด่นสะท้อนสังคม

คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 11 สาขา กิจกรรม โดยจำแนกเป็นประเภท เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กร ที่ควรแก่การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 ก.ย. 55 รวมทั้งสิ้น 157 ราย แบ่งเป็น เด็กและเยาวชน 92 ราย กลุ่มเด็กและเยาวชน 27 กลุ่ม บุคคล 28 ราย องค์กร 10 ราย

นางสาวพัชรี เชิญทอง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลสาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เผยว่า ตัวเธอเองเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสในการให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่เด็ก ท่ามกลางความลำบากและยากจน ทำให้ได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า กับหลายๆ เรื่องราวที่เผชิญมาจนถึงทุกวันนี้ และโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ที่มีครบ 32 ยังมีส่วนอีกมากมายที่ไม่มีเงิน ไม่มีวิชา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เธออยากที่จะทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุด ในการช่วยเหลือ แบ่งปัน ฟังพาทอาศัยกัน และรู้จักการให้ กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

เธอยังกล่าวถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอีกว่า นับว่าเป็นโอกาสที่มากที่สุดที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน หนูคิดว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนางาน อันอยู่บนพื้นฐานของความพอดี พอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม ที่สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่อกัน เพราะการเรียนรู้มีอยู่ตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุด ต่อไปเด็กไทย



เยาวชนไทย จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอีกหลายรูปแบบ มีจิตใจที่ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมภายในประเทศและภายนอกประเทศได้อย่างมีความสุข

นางสาวเกศวลี ดาวัณนา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลสาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน แสดงความคิดเห็นถึงเยาวชนในปัจจุบันว่า เยาวชนไทย หรือวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการให้คนสนใจ อยากแสดงออก หากได้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อนๆ



และน้องๆ ได้แสดงออกอย่างถูกต้อง มีกิจกรรมที่ทำให้พวกเขามีการพัฒนาตนเองไปสู่ทางที่ดี ปัญหาต่างๆ ที่หลายบอกว่า มักจะเกิดกับวัยรุ่น เช่น ดิตเกม ดิตการพนันบ้างคงจะลดลงได้ และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ พลังเยาวชนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เป็นพลังที่สามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีได้ทีเดียว หากพลังเหล่านี้ ได้รับการใส่ใจ ดูแล และส่งเสริมให้พวกเขาได้รับการปลูกฝังสิ่งที่ดี มีทักษะในการใช้ชีวิต และมีศิลปะในหัวใจ เชื่อว่า เยาวชนนี้แหละ คือ สิ่งที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเจริญงอกงามในอนาคตอันใกล้

ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชน ได้กำหนดให้มีการจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติในหัวข้อ “เยาวชนอาเซียนร่วมใจ ก้าวไปเป็นหนึ่งเดียว” ในวันที่ 19 กันยายน ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม (Hall 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยในปีนี้ได้เพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมาได้แก่ การมอบรางวัลแก่เยาวชนอาเซียนรางวัลเยาวชนอาเซียน ที่มีผลงานดีเด่นจากประเทศสมาชิก อาเซียน 10 ประเทศ และ รางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ■